

Số: 19 /PGDDT-NGLL

Phú Giáo, ngày 17 tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện nghiêm công tác phòng,
chống Covid-19 và hướng dẫn tạm thời
phương án xử lý F0 tại các đơn vị
trường học trong trạng thái
bình thường mới

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc và các CSGDMN NCL

Thực hiện Công văn số 102/SGDDT-GDTrHTX ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục trong trạng thái bình thường mới;

Thực hiện Công văn số 18/CV-TTYT ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo về việc hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới.

Phòng GDDT chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 thời điểm hiện nay và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 trong các CSGD mầm non, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, như sau:

1. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trực thuộc; Chủ các CSGDMN NCL tiếp tục thực hiện nghiêm các các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19¹ tại đơn vị.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh, những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với biến chủng mới của vi rút Omicron đang diễn biến phức tạp; thông tin đến từng giáo viên, nhân viên, học sinh những nội dung cụ thể, thiết thực về tầm quan trọng của từng mũi tiêm vắc-xin với hình thức phù hợp, hiệu quả.

2. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm tra nội bộ việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đôn đốc nâng cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm cá nhân cho giáo viên, học sinh trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời xử phạt nghiêm các cá nhân vi phạm về công tác này.

¹ Kế hoạch số 09 /KH-PGDĐT ngày 09/02/2021 của Phòng GDDT Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các CSGD Mầm non, các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo; Công văn số 324/PGDDT-NGLL ngày 29/10/2021 của Phòng GDDT về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Công văn số 334/PGDDT-NGLL ngày 03/11/2021 của Phòng GDDT về việc triển khai công tác và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các CSGD trong thời gian tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp.



3. Đối với phương án xử lý F0 tại các CSGD mầm non, đơn vị trường học trên địa bàn huyện trong điều kiện bình thường mới các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 18/CV-TTYYT ngày 11/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện về hướng dẫn tạm thời Phương án xử lý F0 trong cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới (*gửi kèm theo*).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình xử lý các trường hợp bất thường nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ Lãnh đạo Phòng GDĐT hoặc Chuyên viên phụ trách chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện. / *ph*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo PGDDĐT;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Thanh Tuấn

